



Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy



Đổng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 24/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về báo cáo

điều chỉnh lộ giới tuyến đường bộ ven biển; báo cáo đề xuất kết chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định pháp luật chuyên ngành công tác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đối dư sau sáp nhập; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 19/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc phối hợp hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định pháp luật chuyên ngành công tác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đối dư sau sáp nhập".

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về việc không quy hoạch đường sắt dọc theo tuyến đường bộ ven biển; giữ nguyên lộ giới tuyến đường bộ ven biển là 90m theo quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình. Về đề xuất chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định pháp luật chuyên ngành công tác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đối dư sau sáp nhập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh. Theo đó, mỗi năm công tác giữ chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định pháp luật chuyên ngành công tác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được trợ cấp bằng 1/2 tháng phụ cấp hiện hưởng tại thời điểm có quyết định nghỉ công tác. Nếu thời gian công tác có số tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính, từ 3 đến 6 tháng tính 1/2 năm, trên 6 tháng đến đủ 12 tháng tính 1 năm, nếu bị dứt quãng thì được cộng dồn. Trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định pháp luật chuyên ngành công tác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không tính vào thời gian hưởng trợ cấp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh sớm hoàn thành các thủ tục liên quan trình kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất ban hành và tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch, đầy đủ, thấu đáo. Việc ban hành chính sách hỗ trợ nhằm tôn vinh những đóng góp của các đồng chí cán bộ không chuyên trách đã nghỉ công tác, đồng thời khẳng định sự nhất quán, quan tâm thấu đáo trong chính sách

(Xem tiếp trang 4)
ĐAO QUYÊN

Luồng gió mới cho nông nghiệp phát triển

Những cánh đồng thẳng cánh cò bay, những trang trại chăn nuôi trù phú, những vườn cây trái sum suê... là minh chứng rõ nét về hiệu quả thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất (TTRĐ) ở Hưng Hà. Từ những mảnh ruộng nhỏ lẻ, manh mún, bỏ hoang nay đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, tăng thu nhập cho người dân.

(Xem trang 2)



Mô hình tích tụ ruộng đất của gia đình anh Bùi Đình Hiếu, thôn Việt Thắng, xã Hồng An (Hưng Hà) đạt doanh thu trên 2,5 tỷ đồng mỗi năm.

CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Phòng, chống ứng bảo vệ sản xuất



Để bảo vệ rau màu, người dân cần khẩn trương tháo cạn nước trong ruộng.

Đến ngày 24/9, toàn tỉnh đã gieo trồng được 6.250ha cây vụ đông, chủ yếu là ngô và rau màu các loại. Trong những ngày qua, thời tiết liên tục có mưa to, ẩm độ cao đã ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của các loại cây trồng, nhất là rau màu.

Ngành Nông nghiệp khuyến cáo các địa phương khẩn trương tháo cạn nước trong ruộng càng sớm càng tốt. Đối với những diện tích rau màu mới trồng, nên xới xáo nhẹ,

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÒNG VIÊN

Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

QUỲNH PHỤ
Rà soát, lập danh sách, lấy mẫu và xét nghiệm toàn bộ người từng ở tỉnh Hà Nam về địa phương

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại tỉnh Hà Nam với nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, ngày 23/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quỳnh Phụ ban hành văn bản yêu cầu các ban, ngành, đơn vị, cơ sở y tế, địa phương triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch, trong đó tập trung rà soát lập danh sách, lấy mẫu và xét nghiệm toàn bộ người từng ở tỉnh Hà Nam về, đến và ở tại tỉnh Thái Bình từ ngày 10/9 đến nay; triển khai lấy mẫu xét nghiệm 13 nhóm đối tượng nguy cơ theo chỉ đạo của Sở Y tế và hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Các doanh nghiệp báo cáo kịp thời các trường hợp có liên quan đến yếu tố dịch tại tỉnh Hà Nam. Yêu cầu ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn giám sát, phát hiện triệt để, quản lý, lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng nguy cơ, nhất là những người có liên quan đến tỉnh Hà Nam. Đến nay, toàn huyện đã rà soát, lập danh sách, lấy mẫu và xét nghiệm 17 trường hợp từng ở tỉnh Hà Nam về địa phương, đã lấy mẫu xét nghiệm được 5 trường hợp.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo các lực lượng của huyện phối hợp với lực lượng liên ngành tại chốt kiểm soát dịch cầu Nghìn, cầu Hiệp tăng cường kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa bàn theo đúng hướng dẫn của tỉnh.

NGUYỄN CƯỜNG

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 24/9

Trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến chiều ngày 24/9, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 231,4 triệu người, trong đó hơn 4,74 triệu người đã tử vong.

(Xem tiếp trang 4)

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0969.851.212
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

Rà soát, quản lý người về từ các vùng có dịch tại Hà Nam

(Xem trang 3)

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát người ra, vào địa bàn tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Thái Hà (Hưng Hà).